

Kiến Xương

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Ngay sau khi kết thúc gieo cấy, nông dân huyện Kiến Xương bắt tay vào chăm sóc, chủ động phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Vào thời điểm này, HTX SXKD DVNN xã Thượng Hiền khẩn trương chỉ đạo nông dân chuyển trọng tâm sang tía dặm và bón thúc cho toàn bộ diện tích lúa cấy và gieo thẳng. Ông Phạm Ngọc Tiến, Giám đốc HTX cho biết: Toàn xã gieo cấy hơn 304ha, trong đó 35% diện tích được nông dân áp dụng biện pháp gieo thẳng, còn lại là cấy mạ non gieo trên nền đất cứng. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa của xã đều lên xanh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con chăm sóc, HTX phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tổ chức điều tiết nước hợp lý, tránh tình trạng khô hạn để cây lúa phát triển cũng như phục vụ nông dân bón thúc đạt hiệu quả. Giúp xã viên bón thúc tiết kiệm, hiệu quả, ngoài tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, HTX còn tư vấn trực tiếp cho bà con về kỹ thuật bón, sử dụng lượng phân bón hợp lý. HTX cũng chuẩn bị



Nông dân xã Vũ Hòa (Kiến Xương) bón thúc kết hợp tía dặm và làm cỏ cho lúa xuân.

đầy đủ lượng phân chuyên dùng cung ứng nhằm tránh cho xã viên mua phải phân kém chất lượng. Ông Phạm Thế Kim, thôn Trung Quý chia sẻ: Năm nay gia đình cấy hơn 5 sào bằng giống Bắc thơm số 7 theo quy hoạch vùng sản xuất hàng

hóa của HTX và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, vì thế bà con chúng tôi rất phần khởi. Theo hướng dẫn của HTX, tôi cũng như bà con trong thôn tranh thủ thời gian bón thúc cho lúa sinh trưởng, đẻ nhánh và hy vọng vụ này được mùa.

Không riêng Thượng Hiền, 37 xã, thị trấn của huyện Kiến Xương cũng tổ chức tuyên truyền, vận động, đơn đốc nông dân tập trung chăm sóc lúa xuân. Những địa phương có diện tích lúa gieo thẳng, các HTX SXKD DVNN

hướng dẫn bà con tía dặm bảo đảm mật độ lúa và phủ xanh toàn bộ diện tích. Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Trà Giang cho biết: Qua kiểm tra, nhiều diện tích lúa mật độ quá dày, có nơi lại quá thưa do bà con gieo sạ không đều tay và mạ chết chòm, do đó HTX tập trung hướng dẫn nông dân tiến hành bón thúc kết hợp với tía dặm bảo đảm mật độ lúa từ 90 - 110 cây/m² và cây cách cây từ 10 - 12cm.

Điều khiển nông dân huyện Kiến Xương phần khởi là vụ xuân năm nay tình trạng chuột phá hoại lúa đầu vụ đã giảm rõ rệt. Đây là kết quả cách làm mới của nhiều HTX trong công tác diệt chuột. Khi lấy nước để, các HTX đã ký hợp đồng với công ty chuyên dịch vụ diệt chuột tiến hành đánh bắt sinh học đợt 1 và sau khi lúa cấy được 7 - 10 ngày đơn vị này tiếp tục đánh đợt 2. Với cam kết nếu chuột phá hoại lúa xuân từ 5m² trở lên thì công ty sẽ đền 2.000 đồng/m² nên việc theo dõi, kiểm tra kết quả diệt chuột của công ty thường xuyên và sâu sát.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân năm 2018, Kiến Xương duy trì ổn định gieo cấy 11.300ha. Những ngày đầu tháng 3 có mưa phùn

kéo dài, thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Vào thời điểm này bắt đầu xuất hiện bệnh đạo ôn, rầy, ốc bươu vàng gây hại lúa xuân. Chúng tôi đang chỉ đạo cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kết hợp với cán bộ bảo vệ thực vật các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu bệnh; khi mật độ đến ngưỡng sẽ thông báo cho các địa phương tổ chức phun phòng, trừ kịp thời, không để ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Đặc biệt, nhằm tránh tình trạng bệnh lùn sọc đen quay trở lại trong vụ xuân, mặc dù trước khi cấy ngành Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng, trừ rầy cho toàn bộ diện tích mạ song để yên tâm hơn huyện tiếp tục chỉ đạo nông dân các địa phương tổ chức phun phòng đợt 2 ngay sau khi lúa cấy được 10 ngày và phun đợt 1 đối với lúa gieo thẳng. Huyện cũng chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi và các xã, thị trấn điều tiết thủy lợi bảo đảm duy trì nước nông mặt ruộng, không để khô mặt đất hoặc ngập nông lúa tạo điều kiện cho bà con nông dân bón thúc, làm cỏ, tía dặm, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả.

KNÁC DUẤN

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động



(vtv.vn) Từ đầu năm 2018 đến nay, nhiều ngân hàng thương mại đã tăng nhẹ lãi suất huy động ở các kỳ hạn cùng hàng loạt chương trình khuyến mại để thu hút vốn.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, trong hai tháng đầu năm, lãi suất huy động VND bình quân kỳ hạn trên 12 tháng ở mức khoảng 6,55%/năm, tăng 0,03 điểm % so với cuối năm 2017. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 0,5% so với cuối năm 2017 và tăng ngay từ tháng 1/2018.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng đời dài hơn do yếu tố mùa vụ vào dịp Tết Nguyên đán; đồng thời, Ngân hàng Nhà nước mua lượng lớn ngoại tệ và cung ứng ròng khoảng 70.000 tỷ đồng ra thị trường trong hai tháng đầu năm.

Ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trên gia súc, gia cầm



(nhandan.com.vn) Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, cả nước hiện có một ổ dịch cúm gia cầm A (H5N6) chưa qua 21 ngày tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và trước đó dịch lở mồm long móng tipe O đã xảy ra tại các huyện Sông Mã, Bắc Yên, Phù Yên của tỉnh Sơn La...

Để chủ động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thực hiện hết các chủ động phòng bệnh bằng vắc-xin. Tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan thú y, trong đó có một số vắc-xin cần tiêm ngay tại thời điểm này và bảo đảm tiêm phòng định kỳ. Đây là biện pháp bắt buộc để tạo miễn dịch chủ động cho vật nuôi. Trong điều kiện diễn biến thời tiết phức tạp thì việc hướng dẫn người chăn nuôi, bảo đảm chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi ngăn chặn mầm bệnh cần đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, cần chú ý kiểm tra, nâng cấp chuồng trại nhằm tránh mua tạt, gió lùa, đợt ướt, nhất là vào ban đêm vì thời điểm giao mùa sáng sớm thời tiết thường trở lạnh, hoặc có gió mùa đông bắc. Khi có nhu cầu vận chuyển vật nuôi từ vùng này sang vùng khác cần theo dõi thông tin về thời tiết để hạn chế thấp nhất vận chuyển vào những ngày có mưa, gió mùa đông bắc, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh dịch vụ chuyển để bảo đảm an toàn dịch bệnh. Khi phát hiện vật nuôi có hiện tượng nhiễm bệnh, cần nốt riêng để theo dõi và báo ngay cho cán bộ thú y để có biện pháp phòng bệnh cũng như khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

Chính vì vậy, dịp này, chính quyền các địa phương, cán bộ thú y, tổ chức khuyến nông cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các trường thôn, trưởng bản nắm bắt chính xác số lượng cũng như tình hình sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm tại các trang trại, hộ chăn nuôi ở địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để gia súc, gia cầm mới mắc bệnh, góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

TRẦN TUẤN

hàng nghìn ngày công, hiện 200.000m² đất nông nghiệp và gần 1.000m² đất thổ cư để xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, sân vận

động, các công trình phúc lợi. Ngoài ra, hội viên còn tích cực thực hiện phương án dồn điền đổi thửa, đào đắp hệ thống giao thông thủy lợi, đồng góp vốn đối ứng tiếp nhận hỗ trợ trên 4.000 tấn xi măng của tỉnh



Nông dân xã Thụy Liên (Thái Thụy) nuôi lợn rừng.

Hưng Hà

Bảo đảm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân

Thời gian qua, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà đã cùng với các địa phương nỗ lực duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, tổ chức khơi thông dòng chảy bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân.

Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Vụ xuân năm 2018, huyện Hưng Hà gieo cấy gần 11.000ha lúa và gieo trồng hơn 2.000ha cây màu xuân. Để tạo thuận lợi cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất, từ đầu vụ các địa phương trong huyện đã tăng cường công tác làm thủy lợi đồng xuân, giao khối lượng công việc cho từng khu dân cư, đồng thời phát động ra quân làm thủy lợi nội đồng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn và toàn thể nhân dân. Bằng tinh thần trách nhiệm, cán bộ và nhân dân các địa phương đã tiến hành nạo vét, đào đắp mương máng,

bờ vùng, bờ thửa với khối lượng hàng chục nghìn mét khối và vệ sinh đồng ruộng. Điển hình như Tân Hòa, với kế hoạch nạo vét, giải phóng 12.000m² sông trục cấp 3, đào đắp kênh mương trên 20.000m² và đắp áp trực 400m³ bờ vùng, bờ thửa..., xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhân lực, máy móc tổ chức thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi, xã đã huy động máy móc cùng nhân công thực hiện. Đến nay, Tân Hòa đã cơ bản bảo đảm công tác tưới, tiêu cho sản xuất vụ xuân năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Để bảo đảm cho sản xuất vụ xuân, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, đánh

giá hiện trạng hệ thống các công trình thủy lợi. Đồng thời, tiến hành duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hệ thống máy đóng mở cống đập, các trạm bơm tưới, tiêu, tu bổ sửa chữa lưới chắn rác tại các trạm bơm. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, khảo sát, đo đạc các hạng mục công trình cần phải làm. Công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở được tăng cường bảo đảm sâu rộng, giúp cán bộ và nhân dân ý thức được tầm quan trọng của việc làm thủy lợi. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã huy động máy móc, nhân lực phối hợp với các địa phương tiến hành giải phóng bèo

bồng, vật cản trên các sông trục, sông dẫn. Xây dựng phương án tưới, tiêu, nhất là cho các khu vực ứng trũng. Xí nghiệp cũng phối hợp tiến hành tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình như nạo vét các sông Minh Tân, Tân Việt, Cầu Lê, Vĩnh Trà, Đồn Mỹ, Đống Tu... Tiến hành nạo vét đánh sa bồi các công trình đầu mối cống dưới đê như cống Nhâm Lang, Việt Yên, Lão Khê, Đào Thành, Tinh Xuyên. 100% của cống đã được bảo dưỡng máy đóng mở, nạo vét sa bồi bảo đảm phục vụ sản xuất. Xí nghiệp cũng đã bảo dưỡng hệ thống trạm bơm gồm 10

trạm bơm tưới, tiêu; tổ chức giải phóng dòng chảy trên các sông trục chính, sông trục cấp 1, cấp 2. Năm 2017, khối lượng giải phóng bèo bồng đạt 1,5 triệu m², nhờ đó 210km sông trục do Xí nghiệp phụ trách cơ bản thông thoáng, không bị ách tắc. Xí nghiệp còn luôn bám sát tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, tình hình sản xuất trong huyện thực hiện tốt phương án tưới, tiêu, khai thác tối đa năng lực công trình để cung cấp nước và phòng, chống úng trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, Xí nghiệp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cán bộ



Trạm bơm Tinh Xuyên (Hưng Hà) bảo đảm phục vụ sản xuất.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Nhiệm kỳ 2012 - 2018, cùng với việc củng cố tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thụy Liên kết nạp được 165 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 1.168 người, vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hàng năm, Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước, các nhiệm vụ của hội nông dân các cấp. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu đến các chi hội và hội viên. Trong đó, đã vận động, hỗ trợ nhiều hội viên phát huy những lợi thế của địa phương để đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Bùi Viết Đức, thôn Cam Đồi là một trong nhiều hội viên tiêu biểu của Hội cho biết: Đầu năm 2013, được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, tôi đã chuyển đổi hơn 0,5ha diện tích cây lúa kém hiệu quả sang nuôi cá lóc bồng. Nhờ thực hiện nuôi

thả và chăm sóc đúng kỹ thuật nên cá lóc sinh trưởng khá nhanh, thời gian cho thu hoạch chỉ từ 5 - 6 tháng với trọng lượng trung bình đạt 1,3kg/con, giúp tôi thu được từ 4 - 5 tấn cá/năm, giá trị đạt 200 triệu đồng. Từ nuôi cá lóc bồng gia đình tôi đã vươn lên làm giàu ngay trên đất quê hương.

Theo ông Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Liên: Nhiệm kỳ qua, Hội đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, đã tổ chức 71 lớp tuyên truyền về đề án sản xuất nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng

thủy sản, tổ chức 8 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Hội đã tin cậy với các tổ chức tín dụng cho nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đến nay, dự nợ của Hội đạt gần 7 tỷ đồng. Từ nuôi cá lóc bồng Chính sách xã hội huyện 3,5 tỷ đồng cho 156 hộ vay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 3,4 tỷ đồng cho 84 hội viên vay. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các doanh nghiệp, HTX mỗi năm cung cấp từ 80 - 100 tấn phân bón các loại bảo đảm chất lượng theo hình thức trả chậm giúp nông dân chủ động trong chăm sóc cây trồng.

Từ nguồn vốn trên, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại, khai thác hiệu quả vùng bãi dầm ven sông để nuôi thả các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đến nay có 105 hội viên nuôi thả thủy sản nước ngọt với diện tích từ 0,2 - 1,8ha/hộ, vùng nuôi thủy sản nước lợ có 24 hội viên với diện tích nuôi từ 1 - 2ha/hộ. Tập trung nuôi thả các loại đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá lóc bồng, cá sộp, cá vược, cá lăng, cá trắm đen... Sản lượng bình quân hàng năm đạt từ 300 - 350 tấn, giá trị đạt từ 15 - 17 tỷ đồng.

Bên cạnh đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Thụy Liên còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vận động hội viên đóng góp hàng tỷ đồng, tham gia

để xây dựng, cứng hóa hệ thống giao thông, mương cống, các công trình phúc lợi. Qua đó, giúp Thụy Liên sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới và về đích năm 2014.

TRẦN TUẤN